

Cần cương quyết với vi phạm của Công ty Cổ phần Febecom

Từ năm 2018 đến nay, người dân tổ 7, tổ 8, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) luôn phải sống trong cảnh lo lắng về sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt đảo lộn, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng vì môi trường bị ô nhiễm. Theo người dân nơi đây, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do Công ty Cổ phần (CP) Febecom ở khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) gây ra.



Người dân phường Phú Khánh bức xúc chặn cổng và yêu cầu Công ty Cổ phần Febecom khắc phục sự cố môi trường.

Cuộc sống người dân đảo lộn

Mấy ngày qua, dù thời tiết giá rét, nhiều người dân ở tổ 7, phường Phú Khánh vẫn dựng lều bạt trú tạm ngoài đường trước cổng Công ty CP Febecom để phản đối doanh nghiệp này hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Theo bà con ở đây phản ánh, vì không thể chịu đựng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường được nữa nên mới phải đi chặn cổng, đòi Công ty khắc phục sự cố môi trường, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cũng như nhiều người dân phường Phú Khánh, ông Nguyễn Như Sang ở tổ 7 cho biết: 3 năm qua, gần 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu phải sống

trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm do Công ty CP Febecom thải ra. Khói, bụi, mùi khét, mùi hôi thối từ nhà máy của Công ty bốc ra khiến người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ bị đau đầu, khó thở, mất ngủ. Một số cấp vọ chống trẻ có con nhỏ vì lo sợ trẻ bị mắc bệnh nên đã phải gửi con về với ông bà ở nơi khác.

Khu vực tổ 7, tổ 8, phường Phú Khánh nằm ven đường Hùng Vương (quốc lộ 10 cũ) nên có rất nhiều gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh các mặt hàng may mặc, đồ gỗ, cơ khí và đồ gia dụng. Từ năm 2018 đến nay, việc sản xuất, kinh doanh của bà con bị giảm sút một phần cũng vì môi trường ở khu vực này bị ô nhiễm. Bà Trần Thị Thanh ở tổ 7 cho

biết: Gia đình tôi làm nghề kinh doanh, chỉ vì ô nhiễm không khí mà khách hàng không muốn vào tham quan, mua sắm khiến hoạt động buôn bán gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống của gia đình.

Doanh nghiệp liên tục vi phạm

Mỗi lần Công ty CP Febecom gây sự cố môi trường là mỗi lần người dân bức xúc kiến nghị, các cơ quan chức năng tới kiểm tra, xác định tình trạng vi phạm của doanh nghiệp. Biên bản được lập, doanh nghiệp ký nhận nhưng không có một sự thay đổi nào từ phía Công ty CP Febecom. Cụ thể, trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với

các cơ quan chức năng đã 3 lần kiểm tra, lập biên bản đối với Công ty CP Febecom vào các ngày 17/7, 9/11 và 27/11, đều về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty dừng hoạt động, khắc phục sự cố môi trường. Ngày 20/11/2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Febecom về 2 hành vi: Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt và không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định. Ngoài xử phạt với tổng số tiền 160.000.000 đồng, cơ quan chức năng buộc Công ty dừng hành vi vi phạm và bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. Ngày 4/6/2019, lại một lần nữa Công ty CP Febecom gây ô nhiễm môi trường. Tại buổi làm việc và kiểm tra cùng ngày của các cơ quan chức năng, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết, công ty này đang còn nợ 272.152.003 đồng bao gồm tiền nợ phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp và phí xử lý nước thải...

Năm 2020, nhiều lần cơ quan chức năng đã phải vào cuộc liên quan đến việc Công ty CP Febecom gây ô nhiễm môi trường. Gần đây nhất là các ngày 30/10 và 5/11, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục phải làm việc với Công ty CP Febecom để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty CP Febecom về hành vi: Tự ý hoạt động sản xuất rượu, thay đổi quy trình, công nghệ xử lý khí thải (mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi công nghệ xử lý khí thải) mà không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Sẽ kiên quyết xử lý vi phạm

Trước những bức xúc của người dân phường Phú Khánh và tính chất vi phạm của Công ty CP Febecom là có hệ thống, kéo dài trong lĩnh vực môi trường, ngày 25/12, UBND tỉnh đã có cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành, đơn vị chức năng bàn biện pháp xử lý. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đều thống nhất phải xử lý nghiêm Công ty CP Febecom về hành vi vi phạm đã gây ra. Theo đó, đề xuất xử phạt Công ty này 350.000.000 đồng về các hành vi: Tự ý hoạt động sản xuất rượu, thay đổi quy trình, công nghệ xử lý khí thải mà không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời, phạt bổ sung đình chỉ hoạt động sản xuất rượu của Công ty CP Febecom.

Sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo tính chất, mức độ vi phạm của Công ty CP Febecom, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh sẽ sớm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Febecom với mức phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc Công ty CP Febecom chấp hành các quy định của pháp luật, nội dung xử phạt; tiếp tục theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, nếu phát hiện có sai phạm sẽ kiên quyết xử lý.

HÀ THANH

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường



Rõ ràng Công ty CP Febecom đã cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt kiểm tra, xử lý. Trước mắt, chúng tôi đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ngoài phạt tiền còn đình chỉ hoạt động đối với dây chuyền sản xuất rượu của Công ty CP Febecom. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu đánh giá tình trạng môi trường trong hoạt động sản xuất của Công ty CP Febecom, nếu phát hiện có sai phạm sẽ tham mưu, đề nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh



Công ty CP Febecom sai phạm có tính chất hệ thống, kéo dài gây bức xúc dư luận nên cần phải kiên quyết xử lý, trong đó xử lý nghiêm các sai phạm về lĩnh vực môi trường, đất đai, đầu tư. Theo tôi, UBND tỉnh sớm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và giao cho các cơ quan chức năng giám sát, đôn đốc việc Công ty chấp hành quy định của pháp luật, trong đó có việc thực hiện quyết định xử phạt. Nếu Công ty CP Febecom vẫn cố tình vi phạm pháp luật, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh sẽ không cấp phép sử dụng dịch hạ tầng khu công nghiệp cho Công ty.

Thượng tá Vũ Đình Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh



Công ty CP Febecom vi phạm nhiều lần không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn gây mất và cho các cơ quan chức năng. Việc xử phạt đối với Công ty cần nghiêm minh và kiên quyết. Ngoài ra, theo tôi UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu của doanh nghiệp này, tránh tình trạng hàng hóa không bảo đảm chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường gây thiệt hại cho người tiêu dùng và gây bất ổn thị trường.

Ông Vũ Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình)



Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển nhưng doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị Công ty CP Febecom cần sớm khắc phục triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường để bảo vệ sức khỏe cho người dân và góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chúng tôi cũng đề nghị Công ty hoàn thiện thủ tục về đất đai; chỉ được hoạt động khi đủ các điều kiện và được cơ quan chức năng cho phép.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, tổ 7, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình)



Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống xung quanh Công ty CP Febecom đã phải khổ sở vì mùi khét, mùi hôi thối, khói bụi mà nhà máy xả thải ra môi trường. Người dân kiến nghị đòi hỏi Công ty khắc phục nhưng Công ty vẫn tái phạm. Chúng tôi rất lo lắng đến an toàn sức khỏe, tính mạng, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ nếu cứ phải sống trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm như hiện nay.

TIỀN HẢI Đẩy mạnh làm thủy lợi nội đồng

Để góp phần giành thắng lợi vụ xuân, thời gian qua huyện Tiền Hải đã tuyên truyền, tổ chức cho nông dân tích cực đào đắp, nạo vét sông trực, kênh mương phục vụ tưới, tiêu, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Quốc Tịch, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Lăng cho biết: HTX đã tham mưu UBND xã chủ động triển khai sớm kế hoạch đến các thôn, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân làm thủy lợi đồng xuân. Ở những xứ đồng có khối lượng làm thủy lợi lớn, xã chủ động hợp đồng với các đơn vị

thuê máy để làm, những nơi khó đưa máy móc vào thì vận động bà con nông dân làm bằng tay. Theo kế hoạch, tổng khối lượng làm thủy lợi đồng xuân của địa phương là nạo vét mương máng nội đồng khoảng 2.976m³, đắp bờ vùng, bờ thửa 675m, 168.000m² bèo bóng... Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc làm thủy lợi đồng xuân trong

điều tiết, cung cấp nước cũng như phòng, chống úng nội đồng, những ngày này bà con nông dân xã Vũ Lăng đang đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đồng xuân. HTX tuyên truyền đến nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện đắp các công trình thủy lợi nội đồng theo chỉ tiêu đã giao. Đồng thời phát động

phong trào thi đua giữa các thôn, tuyên truyền sâu rộng để động viên, khích lệ nhân dân hằng hái tham gia làm thủy lợi đồng xuân. Đến nay, HTX đã tổ chức nạo vét sông dẫn với khối lượng 4.900m³, nạo vét kênh mương 6.000m, đắp bờ vùng 500m...

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Theo kế hoạch, Tiền Hải tiến hành nạo vét sông trực 27.879m³, sông dẫn 47.886m³; nạo vét tu sửa kênh mương 90.268m³, đắp bờ vùng 44.273m; giải phóng đồng chảy, thu vớt bèo bóng 1.648.480m². Để làm tốt công tác thủy lợi đồng xuân, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, huy động nhân dân cùng tham gia làm thủy lợi. Chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra thực địa các công trình tưới, tiêu tại các xứ đồng, giao kế hoạch cụ thể cho từng thôn. Khuyến khích các xã, thị trấn đưa cơ giới vào làm thủy lợi, bảo đảm thời gian, kỹ thuật và chất lượng công trình. Cán bộ



Công nhân duy tu bảo dưỡng phai cống Lân II.

chuyên môn của huyện tăng cường về cơ sở hướng dẫn các địa phương duy tu các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên nạo vét, khơi thông các trục sông chính, nạo vét các kênh nội đồng, kênh dẫn các trạm bơm, bảo đảm công trình hoạt động tốt đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp năm 2021. Yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện thực hiện tốt tu sửa các trạm bơm, cống tưới, tiêu bảo đảm kế hoạch đề ra. Trong đó, Xí nghiệp đã bảo dưỡng, thay thế cao su chống mọt 27 cống dưới đất; sửa chữa 76 cống nội đồng; bảo dưỡng 16 trạm bơm tưới, tiêu. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện theo kế hoạch và phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi mặt ruộng, khơi thông các hệ thống kênh dẫn các trạm bơm; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng cho việc làm đất vụ xuân, tránh thất thoát nguồn nước. Các HTX huy động mọi nguồn lực tổ chức duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các trạm bơm thuộc địa bàn quản lý đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, tuyên truyền nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất sản xuất vụ xuân, các HTX tổ chức hợp với các chủ máy thống nhất phân chia vùng, địa giới làm đất, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp làm ảnh hưởng đến thời vụ. Tính đến ngày 22/12, huyện Tiền Hải đã hoàn thành trên 80% khối lượng làm thủy lợi nội đồng.

MANH THẮNG

► Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn

Công đoàn ngành Công Thương vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn viên được hỗ trợ kinh phí xây nhà là chị Phan Thị Siu, công nhân chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Việt Nam tại Thái Bình. Gia đình chị Siu có hoàn cảnh khó khăn. Chồng thường xuyên đau yếu, một mình nuôi 2 con ăn học. Bản thân chị Siu sức khỏe yếu, thu nhập thấp nên căn nhà xây từ năm 2005 đến nay đã xuống cấp không có điều kiện sửa chữa. Đầu năm 2020, nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Công đoàn Công ty đề xuất công đoàn

cấp trên hỗ trợ kinh phí để chị cải thiện nhà ở. Trước công nhận được ngôi nhà kiên cố để chị yên tâm lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn để chị cải thiện nhà ở. Cùng với sự giúp đỡ của Công ty và gia đình, căn nhà mái ấm kiên cố sắp hoàn thiện sẽ giúp chị yên tâm lao động sản xuất.

Sự quan tâm chia sẻ, động viên kịp thời của tổ chức công đoàn là nguồn động lực để đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

► 3.620 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ

Trong năm 2020, các cấp bộ đoàn, đội trên địa bàn tỉnh đã đa dạng các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các em đội viên, thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các em yếu thế, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp bộ đoàn, đội đã chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị thực hiện công tác xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ các em gắn với các dịp cao điểm như: tết Nguyên đán, tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu

nhi 1/6, tết Trung thu, khai giảng, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... Toàn tỉnh đã có 3.620 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ (với tổng trị giá khoảng 2,15 tỷ đồng) thông qua các hình thức như: nhận các suất học bổng, được tặng góc học tập và trang thiết bị hỗ trợ việc học, tặng xe đạp tiếp sức tới trường, tặng thẻ bảo hiểm y tế, được các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, hỗ trợ miễn giảm học phí...

KUÂN PHƯƠNG

► Trao quà cho bệnh nhân nhi

Nhân dịp lễ Giáng sinh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức trao quà cho những bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

12 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đã được trao tặng những phần quà. Dù giá trị không lớn song việc thăm hỏi, trao tặng quà đã mang đến không khí vui tươi cho các

bệnh nhân nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện và là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực giúp các bệnh nhân nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật, yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe.

Đây là hoạt động ý nghĩa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hàng năm nhằm mang đến niềm vui cho những bệnh nhân nhi phải điều trị nội trú tại Bệnh viện dịp lễ Giáng sinh.

HOÀNG LANH